



Kính gửi các gia đình Học sinh mẫu giáo,

Chào mừng quý vị đến khu học chánh Mehlville! Chúng tôi rất vui mừng quý vị đã gia nhập vào cộng đồng của chúng tôi. Mehlville có một đội ngũ giáo viên mẫu giáo tận tâm đang mong muốn được làm việc chặt chẽ với quý vị và con quý vị trong Mùa thu.

Chúng tôi biết rằng trẻ em có thể học ngôn ngữ, toán và các kỹ năng khác thông qua chơi đùa và trải nghiệm hàng ngày. Chúng tôi đã tổng hợp một số hoạt động mà quý vị có thể chọn để thực hiện với con em mình trong suốt những tháng hè. Chúng tôi đã biên soạn các hoạt động trong sáu bảng lựa chọn khác nhau: đọc, viết, chữ cái và âm thanh, toán học, vận động tinh tế và thô, và xã hội / cảm xúc. Quý vị và con quý vị có thể chọn bất kỳ hoạt động nào từ bất kỳ bảng lựa chọn nào mỗi ngày và thậm chí có thể chọn thực hiện nhiều hơn một ngày. Những hoạt động này hỗ trợ chơi đùa và học cùng một lúc, có thể được thực hiện với ít hoặc không có tài liệu, và sẽ hỗ trợ con quý vị trong việc thúc đẩy các kỹ năng sẵn sàng nhập học mẫu giáo.

Trên tất cả, đọc to cho con quý vị là điều số một quý vị có thể làm để chuẩn bị cho chúng nhập học mẫu giáo. Bằng cách nghe những câu chuyện, con quý vị sẽ nghe và học ngôn ngữ mà sau này chúng sẽ có thể tự đọc, viết và sử dụng khi nói. Chúng tôi đã tập hợp một danh sách đọc mùa hè được đề xuất cho tất cả các lớp và danh sách này có thể được tìm thấy trên trang web của sở học chánh. Ngoài các tựa sách chúng tôi đã chọn, quý vị có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào quý vị có ở nhà hoặc bất kỳ cuốn sách nào quý vị có quyền truy cập thông qua thư viện hoặc trực tuyến.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình giảng dạy Mẫu giáo vào năm sắp tới của quý vị, quý vị có thể liên lạc với hiệu trưởng trường của con quý vị hoặc chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui khi nói chuyện với quý vị. Tận hưởng những tháng hè vui vẻ và học tập cùng con quý vị.

Trân trọng,

Tiến sĩ Brian Smith
Trợ lý tổng giám đốc giảng dạy và học hỏi
smithb@msdr9.org

Sarah Fahrner
Giám đốc chương trình giảng dạy tiểu học, đánh giá và phát triển chuyên môn
farners@msdr9.org

